

ชมรม รพ.นครชัยศรี STRONG ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
โรงพยาบาลนครชัยศรี

หลักการและเหตุผล

ในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเอง

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดประชาชนในการให้บริการด้านสาธารณสุข จึงได้จัดตั้ง คณะทำงานเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสแบบ Strong เพื่อให้ดำเนินงานบริหารงานและดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารงานด้านบุคลากร การสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร ยึดประโยชน์ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่ให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

คณะทำงาน

๑ นายนเรศ มณีเทศ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี	หัวหน้าคณะทำงาน
๒ นายธีระพงศ์ เตชะวิจิตรจากรุ	นายแพทย์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๓ นางระยอง บรรจงศิลป์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๔ นางอุดมพร ทวีพิยบวร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕ นางพรทิพา ทองไกรแสน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖ นางดารานี เทศนาบุรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗ นางสาววาสนา พงษ์ขวัญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘ นางสาวสุนีรัตน์ เปี้ยถนอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๙ นางอัญชลี ป้อมปรานี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐ นางกาญจนา อินทร์คุ้มวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑ นางสาวศิริวรรณ กลั่นเกิด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๒ นางสะนิ ชัยทาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๓ นายบุญช่วย ประสิทธิ์แพทย์	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๔ นางสาวมารินทร์ นราแก้ว	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๕ นางสาวขวัญตา สอนสำราญ	นักเทคนิคการแพทย์	คณะทำงาน
๑๖ นายณัฐพงศ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์	แพทย์แผนไทย	คณะทำงาน
๑๗ นางสาวณัฐนิชา แก่นจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๑๘ นายปติภัทร สายทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงานและเลขานุการ

วัตถุประสงค์

เพื่อสอดส่องดูแล แจ้งข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงานอันเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบ และเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงาน พร้อมปลูกฝังค่านิยมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลาการดำเนินงาน

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนครชัยศรีโดยดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. บุคลากรเกิดความรักและสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยมุ่งหวังให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่วางไว้
๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต



(นายนเรศ มณีเทศ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี

หัวหน้าคณะทำงาน